



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (24 ก.ค.60)</p>	<p>โพลการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว “สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระหว่างรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กับรัฐบาลที่ผ่านมา อันดับ 1 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ดีกว่า ร้อยละ 29.07 เพราะเป็นรัฐบาลทหาร ไม่มีการเมืองแทรกแซง เป็นการปรับเพื่อให้มีผลงานดีขึ้น มีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหลากหลาย ฯลฯ อันดับ 2 ดีพอ ๆ กัน ร้อยละ 27.60 เพราะทุกคนต่างทำงานเพื่อบ้านเมือง มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ฯลฯ อันดับ 3 แย่พอ ๆ กัน ร้อยละ 26.46 เพราะมีการแต่งตั้งคนของตนเอง เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เป็นเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ ฯลฯ อันดับ 4 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลนักการเมืองดีกว่า ร้อยละ 16.87 เพราะมีความเป็นประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ฯลฯ</p>
<p>มติชน สยามรัฐ (23 ก.ค. 60)</p> <p>มติชน (24 ก.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรนิคม รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง โปสต์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอินสตาแกรม ว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เคยดำเนินการแล้วในช่วงต้นปี 2559 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว 19 ราย อีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ขอวิงวอนให้หยุดกระทำการโฆษณาดังกล่าว ส่วนกรณีประชาชนทั่วไปมีการโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องกระทำการส่งเสริมการตลาดหรือเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือมีข้อความชักจูง หรือจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 32 หากการกระทำดังกล่าวมิได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือส่งเสริมการตลาดก็ไม่มีความผิด แต่หากโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่ายหรือห้ามดื่ม หรือเวลาซึ่งจะต้องรับผิดชอบในมาตรการอื่นแล้วแต่กรณี</p> <p>สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินคดีดารา-นักร้อง 5 คน ที่โพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกอีก 6 คน รวมทั้งหมด 12 คน</p> <p>นายชวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า มองว่ากลุ่มดารานักแสดง นักร้อง ศิลปิน แม้จะโพสต์ภาพตัวเองกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีเจตนาโฆษณา แต่ก็เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะเป็นบุคคลสาธารณะ ควรวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อพ.ร.บ.บังคับใช้ ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับประชาชนที่โพสต์ ต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ามีเจตนาร่วมกันโฆษณาเป็นการชักชวนต่อสาธารณะหรือไม่ ต้องดูเจตนาเป็นหลัก ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเรื่องมาให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วทั้งหมด 6 เรื่อง โดย 1 ใน 6 มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 50,000 บาท อีก 5 เรื่อง จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในวันที่ 6 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งรายชื่อดารานักแสดงอีก 6 คน มาให้ แต่ยังไม่รู้ว่าใคร</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (22ก.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่ง มีผลบังคับใช้วันที่ 4 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ เช่น ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามขายปลีกในลักษณะต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง ได้แก่ ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขายโดยแสดงการลดราคา การแจกแถมหรือแลกเปลี่ยน การเช่าขาย การชิงโชค การเสนอให้สิทธิประโยชน์ การแสดงราคา ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค การแจกจ่าย ในลักษณะเป็นตัวอย่าง หรือทำให้แพร่หลาย ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัด สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนา สถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข ร้านขายยา โรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ (22ก.ค.60)	<p>สนุก ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ เช่น ใช้พรีตี้ส่งเสริมการขาย เป็นต้น ^{ทั้งนี้} สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ(http://btc.ddc.moph.go.th)</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สธ. เปิดเผยว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 51,651 คน ในปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโรค ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคอื่นๆ เฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็นคนละ 12.6 ปี ก่อนเสียชีวิตจะป่วยหนักเป็นเวลา 2.3 ปี รวมแล้วแต่ละคนเสียปีสุขภาพ 15 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมคนไทยที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาที่สาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า ทุกฝ่ายต้องเร่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายยาสูบฉบับใหม่ เพื่อกระตุ้นผู้สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบบุหรี่หรือ โดยเร็วที่สุด โดยเริ่มต้นจากการไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อให้เลิกง่ายขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (21 ก.ค.60) สยามรัฐ (24 ก.ค.60)	<p>พัฒนayaชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้ายาชีวิตมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท แต่คนไทยสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้เพียง 5,338 ราย และยังมีคนไทยที่ป่วยอีกกว่า 2 ล้านรายที่ต้องได้รับยาประเภทนี้ รัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหาภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอลฮับในปี 2568 การที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำข้อตกลงกับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้ไทยได้เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์</p>
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (22ก.ค.60)	<p>พัฒนาห้องปฏิบัติการ กรมวิทย์ฯ</p> <p>-เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก และไวรัสแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ โดยการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีวีโมเลกุล (Realtime RT-PCR) วัสดุภายใน 24 ชั่วโมง ยืนยันห้องปฏิบัติการของกรมฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งในภูมิภาค พร้อมพัฒนาศักยภาพในการตรวจจับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น</p>
คมชัดลึก (22ก.ค.60)	<p>Smart Hospital</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.เสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี เป็นรพ.ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกระดับเขต ที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปี 2560 โดยนำระบบบริการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน จัดทำกายภาพบำบัดร่วมกันดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการใช้ยาแก้ปวด มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกๆ ด้าน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในปี 2569 จะพัฒนาให้เป็น Smart hospital ตามหลักการดำเนินงาน 5 ด้านของรพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้แก่ 1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 2.ทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม 4.มีจิตอาสา และ 5.มีการบริหารจัดการที่ดี มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ละรพ. ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันคือ "โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล" (More than Hospital)</p>
มติชน (24 ก.ค.60)	<p>พ.ร.บ.สุขภาพจิต</p> <p>-เสนอสรุป พ.ร.บ.สุขภาพจิต และยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี สู่การเป็น " Smart Citizen" สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้ป่วยและผู้มีสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงและได้รับบริการ ตามมาตรฐานเป็นอย่างดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิและการดูแลอย่างสมคุณค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิชาการและกลไกการดำเนินงาน ด้านสุขภาพจิต ที่จะส่งเสริมให้การทำงานด้านสุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อนำไปจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใน 20 ปี ต่อไป</p>
มติชน	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า (22ก.ค.60)</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก (23 ก.ค. 60)</p> <p>มติชน (23 ก.ค. 60)</p>	<p>ฆ่าตัวตาย องค์การอนามัยโลก ประเมินการว่า ประชากรมากกว่า 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน อุปสรรคสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักและไม่เข้าใจความสูญเสียที่เกิดจากการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ตลอดจนมีอคติต่อผู้ป่วย มองเป็นความขี้เกียจอ่อนแอ โรคนี้เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การหลั่งฮอร์โมน การหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ หรือปัจจัยภายนอก เช่น ความผิดหวัง ความสูญเสีย ความเครียด สิ่งจำเป็นที่สุดคือ การดูแลด้วยความตั้งใจและอดทน จากเพื่อน ครอบครัว และคนใกล้ชิด และควรเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า การไปพบจิตแพทย์คือเป็นบ้า เพราะยิ่งทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าไปพบแพทย์</p> <p>กรมฯ จะจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “ Depression ,let’s talk : ซึมเศร้า เราคุยกันได้” วันที่ 2- 4 ส.ค.นี้ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ซึมเศร้า เราคุยกันได้ วันที่ 20 ส.ค. และจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วันที่ 1-7พ.ย.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโฆษก สธ. กล่าวว่า สามารถสังเกตอาการหลักๆ ได้ 2 อย่างคือ 1.มีอาการเศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง หรือ 2.เคยสนใจอะไรมาๆ แต่อยู่ๆ หายไปอย่างผิดปกติ หรือทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินประมาณ 1-2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแนะนำให้ทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม 1.เบื่อไม่สนใจอยากทำอะไร 2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 3.หลับยากหรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป 4.เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 5.เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป 6.รู้สึกไม่ติดกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง 7.สมาธิไม่ดี 8.พูดซ้ำ ทำอะไรซ้ำล้ง จนคนอื่นสังเกตได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ และ 9.คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี หากตัวมีอาการข้อ 1 หรือข้อ 2 ร่วมกับอาการในข้อ 3-9 อย่างน้อย 5 อาการ ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า ควรพูดคุยหรือแนะนำให้เขาไปพบจิตแพทย์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (22 ก.ค.60)</p>	<p>สุขภาพจิตผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยผลสำรวจพบผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึงร้อยละ 36 และป่วยเป็นโรคทางจิตร้อยละ 7.2 - 8.4 จับมือกรมราชทัณฑ์จัดระบบดูแล 24 ชั่วโมง เน้นตรวจคัดกรองทั้งรายเก่า รายใหม่ เพื่อให้การรักษาทันท่วงที พร้อมมีระบบส่งต่อดูแลหลังพ้นโทษ พบรอบ 9 เดือนปีนี้ สามารถป้องกันการก่อคดีซ้ำหลังพ้นโทษได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก (23 ก.ค.60)</p>	<p>เร่งวิจัย “ยีน” ต้นเหตุโรค “ออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต คาดมีเด็กไทยป่วย “ออทิสติก” 3 แสนคน หวังยังเข้าถึงบริการรักษาน้อย เร่งวิจัยหาต้นเหตุของโรค โดยเทคนิคใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยให้โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคกลุ่มอาการออทิสติกและมีชื่อเสียงระดับโลก ศึกษาวินิจฉัยหาต้นเหตุของโรคออทิสติกในเด็กไทยโดยใช้เทคนิคการตรวจที่ทันสมัยล่าสุดในโลกเรียกว่า โฮโล เอกโซม ซีควนซิ่ง (Whole Exome Sequencing)สามารถศึกษาได้มากกว่า 20,000ยีนซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาโดยใช้เทคนิคนี้มาก่อน</p> <p>ทั้งนี้ผลการศึกษาทั่วโลก พบว่าจำนวนเด็กออทิสติกทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เป็น6ใน1 ,000คน และจากการศึกษาวิจัยของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา(Center of Disease Control and Prevention)ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในเด็ก88คนจะมีเด็กออทิสติก1คน เด็กชายจะมีแนวโน้มเป็นออทิสติกมากกว่าเด็กหญิง5เท่าตัว</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ (22 ก.ค.60)</p>	<p>การดูแลสุขภาพจิตในชุมชน</p> <p>-เสนอบทความ น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก โดยอาศัยตำบลจัดการสุขภาพกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ใช้กลไกอสม. รพ.สต. และ อปท. ช่วยกันวางระบบดูแลสุขภาพจิตชุมชน ตั้งแต่ตรวจเยี่ยม ประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ สามารถให้การช่วยเหลือและส่งรักษาในรพ.เฉพาะทางได้ มีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดเมื่อกลับเข้าสู่ชุมชน ให้มีที่ยืนในสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน ดำเนินการในตำบลนำร่อง 878 อำเภอทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายให้มืออสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชนครบทุกตำบลภายในปีนี้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>มาตรฐานคุณภาพ “น้ำบริโภค”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(21 ก.ค. 60)	มาตรฐานน้ำบริโภคประเทศไทย” ว่า จากการสำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในประเทศ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พบว่า ตั้งแต่ปี 2551-2559 น้ำบริโภคไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 60 แบ่งเป็น มาตรฐานด้านกายภาพ ร้อยละ 30 เคมีร้อยละ 15 และชีวภาพ ร้อยละ 70 กรมาฯ จึงจัดทำร่างมาตรฐานน้ำบริโภคประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำประชาพิจารณ์ หากผ่านการพิจารณาจากทุกภาคส่วนแล้ว จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป
สยามรัฐ (24ก.ค.60)	<p>โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้โดยหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว เช่น ไขมันจากเนื้อสัตว์ อาหารฟาสต์ฟู้ด เนย-นมที่ไม่พร่องไขมัน หลีกเลี่ยงความอ้วน หลีกเลี่ยงอารมณ์เครียด หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่-งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง ต้องควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าคนทั่วไป</p> <p>อาการและสัญญาณเตือนของโรค คือ จุกแน่นหน้าอก มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย จุกใต้ลิ้นปี่ คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน หากมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว ซึ่งจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยันภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง จะให้ผลรักษาที่ดี</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN24 (21 ก.ค.60)	<p>ประชุมวิชาการวัดซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการวัดซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรอยัลริมน้ำ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560</p>
สยามรัฐ (23 ก.ค. 60)	<p>ประกวดสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมจัดประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards-PMHA) ปี 2560 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีศักยภาพเข้มแข็ง และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -3 กันยายน 2560 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี</p>
เดลินิวส์ (22ก.ค.60)	<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป สธ.บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิง ป.5 ทั่วประเทศ ประมาณ 4 แสนคน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคต นพ.วีรุฒ อิมสารานุกุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า มะเร็งปากมดลูกเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน แต่ประมาณ 70% เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี การฉีดวัคซีนจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ แต่วัคซีนมีผลในการป้องกันได้ 70% ดังนั้นแม้จะรับวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องมารับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (21 ก.ค. 60) สยามรัฐ (24 ก.ค.60)	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก แล้ว 37 ,943 ราย เสียชีวิต 2 ราย เฉพาะเดือนมิ.ย. พบผู้ป่วยถึง 12,226 ราย จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยคัดกรองเด็กทุกเข้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกและแจ้งผู้ปกครองมารับกลับ และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ และถูกวิธี หากพบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดสถานศึกษาชั่วคราว สำหรับผู้ปกครอง ควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด</p>
สยามรัฐ (23 ก.ค. 60)	<p>ประชุมวิชาการโรคไม่ติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดประชุมวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชาติ ใช้ชื่อ "มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017)" ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อ ยุคไทยแลนด์ 4.0 (NCD Thailand 4.0 :Moving forward) ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ธานี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ
เว็บไซต์คมชัดลึก (22ก.ค.60)	<p>อก.สำรวจยาชุดช่วยน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. เปิดเผยว่า ตามที่รมว.สธ.ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ภายใต้อาณัติป้องกันน้ำท่วมและแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน อก.ได้จัดเตรียมยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ ลำไส้ พลาสเตอร์ปิดแผล แอลกอฮอล์ จำนวน 4 แสนชุด พร้อมกระจายไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเมื่อได้รับการประสานจากสธ. และหากมีความจำเป็น อก.พร้อมดำเนินการผลิตได้ทันที</p>
ข่าวช่องวัน (24 ก.ค.60)	<p>สบู่น้ำมนต์ 9 วัด</p> <p>-เสนอข่าว มีการเปิดตัวสบู่น้ำมนต์ อ.หนู กัญญา ให้สรรพคุณว่า สบู่น้ำมนต์ก้อนเดียวเหมือนอาบน้ำมนต์ 9 วัด เสริมสิริมงคล เมตตาทาเสน่ห์ แก่ดวงตลก ดวงขาด ส่งเสริมการขาย การเจรจา ติดต่อกัน ป้องกัน แก่คุณไสย โดยรวบรวมน้ำมนต์จาก 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทุกภูมิภาค เปิดให้บูชาในราคา 199 กับ 259 บาท ที่ศูนย์วัดอุทุมมกลภายในสำนัก และ ทางเฟซบุ๊ก Lasada นอกจากนี้ยังมีลิปสติกที่ฮือฮาเมื่อหลายเดือนก่อนด้วย</p> <p>ด้าน นพ.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการโฆษณาสบู่น้ำมนต์อย่างไร รวมถึงการผลิตสบู่น้ำมนต์ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางหรือไม่ เพราะตามกฎหมายดังกล่าว ต้องผลิตสินค้าเพื่อใช้ให้เกิดความสวยงามและทำให้เกิดความสะอาดเท่านั้น และการโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้บริโภค</p>
ไทยรัฐ(22 ก.ค. 60)	<p>ตรวจสอบยาแผนโบราณ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสจ.ศรีสะเกษ ออกตรวจร้านขายยาทุกประเภทในพื้นที่ สุ่มตรวจโสมแคปซูลที่ระบุเป็นยาบำรุงสำหรับผู้ชาย นำไปวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ยาแผนโบราณเป่าเซินเจียวหนึ่ง ทะเบียนยา G 304/55 ผลิตโดย บ.เลินเวย (ประเทศไทย) และยาจินเซง เอี้ยะตี้ ทะเบียนยา G 704/49 ผลิตโดย บ.เฮงเกงแทง ฟาร์มาซูติคอล มีการปลอมปนยาซิลเดนาฟิล หรือชื่อการค้าไวอากร้า ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาควบคุมพิเศษ จึงได้เร่งประสานร้านขายยาทุกประเภท 195 แห่งในจังหวัดให้ระงับการขายทันที นอกจากนี้ พบว่ามีการจำหน่ายวิตามิน อาหารเสริม ด้วยการโฆษณาให้ประชาชนเข้าใจว่าทำให้ผิวขาว แก้ปัญหาเรื่องฝ้า ได้ประสานตำรวจ สภ.อุทุมพรพิสัย ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกร้านที่มีที่ตั้งถาวร อย่านหลงเชื่อคำโฆษณา หรือสอบถามได้ที่ 0-4561-6040-6 ในวันเวลาราชการ</p>
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (22ก.ค.60)	<p>บริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพเขตเมือง เพื่อรับการตรวจเยี่ยมของ รมว.สธ ปลัดสธ. และคณะระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ โดยได้เตรียมข้อมูลยุทธศาสตร์ งานนโยบาย ผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล สสจ.อุดรธานี และรพ.อุดรธานี</p>
ไทยรัฐ (22ก.ค.60) เดลินิวส์ (23 ก.ค. 60)	<p>การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวภายหลังเปิดอบรมการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปี 2560 เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพก่อนเดินทาง ว่า ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 1,135 คน มีภาวะสุขภาพปกติ 863 คน ต้องเฝ้าระวัง 235 คน และเสี่ยงสูง 37 คน สาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดและอากาศแห้งมาก ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพผู้ไปฮัจญ์ ตลอดจนให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไป และภายหลังเดินทางกลับ</p>
ไทยรัฐ (22ก.ค.60)	<p>จังหวัดต้นแบบงดเหล้า</p> <p>-เสนอบทความ จังหวัดต้นแบบจัดการปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า จ.พะเยา มีผู้ดื่มสุราสูงที่สุดในประเทศ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สร้างคณะทำงานและเครือข่ายทุกระดับ เชื่อมต่อคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด, สร้างทีมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหา, พัฒนาระบบสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุเชิงสร้างสรรค์ สังคม, ควบคุมการผลิตจำหน่ายสุราชุมชน สุราเถื่อน จัดโซนนิ่ง มีมาตรการภาษีและกำหนดพื้นที่ปลอดเหล้ามากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และพัฒนาชุมชนให้เกิดเครือข่ายเข้มแข็ง ลดปัจจัยเสี่ยง แลกเปลี่ยนและคัดเลือกคนต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยในพื้นที่ ทำให้ปัจจุบัน มีงานศพปลอดเหล้าสูงถึง 84% แหล่งท่องเที่ยว เช่น กว๊านพะเยา สามารถลดการขายและดื่มสุราได้ถึง 90% โรงกลั่นสุราในจังหวัดลดลง 32% เกิดชมรมคนเลิกเหล้า มีสมาชิกมากถึง 1,769 คน มีบุคคลต้นแบบการลด ละ เลิก บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 250 คน
เดลินิวส์ (23 ก.ค. 60)	<p>โรคเอดส์ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า ปัจจุบันปัญหาโรคเอดส์ในพื้นที่กทม.มีแนวโน้มดีขึ้น วันที่ 24 ก.ค. 2560 นี้ สำนักอนามัยจะนำเสนอผลสำเร็จของการเร่งรัดจัดการและยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กทม. ในการประชุมสมาคมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. 60 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>ทั้งนี้ กทม.ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระยะยาว 12 ปี หรือแผน 90-90-90 คือ ผู้ติดเชื้อได้รับการวินิจฉัยอย่างน้อย 90% ผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างน้อย 90% ผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัสสามารถคุมไวรัสได้สำเร็จไม่ต่ำกว่า 90% ทำให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 35,800 คน หรือเกือบ 60% เข้าถึงยาต้านไวรัส และผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถคุมไวรัสสำเร็จถึง 80% นอกจากนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ยังลดลงเกือบ 30% ในช่วง 7 ปี (2553-2560) โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.การใช้นวัตกรรม (Innovation) การตรวจ HIV ทราบผลในวันเดียว การตรวจคัดกรองโดยใช้น้ำลาย รวมทั้งใช้โซเซียลมีเดียเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน 2.บูรณาการดำเนินการ (Integration) ป้องกันและรักษาอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคลินิกนาร่องให้ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ไม่มีสิทธิรักษาในพื้นที่กทม. และผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่คนไทยให้ได้รับยาต้านทันที และ 3.ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม</p>
เว็บไซต์ HFfocus (22ก.ค.60)	<p>โรคอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ คิดค้นแอปพลิเคชัน “การตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอย่างอัตโนมัติด้วยเสียงพูด” สำหรับผู้ที่เข้ารับการคัดกรองโรคตอบคำถาม 21 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน ทราบผลภายในครึ่งชั่วโมง ปัจจุบันใช้งานได้จริงในรพ.จุฬาลงกรณ์ พบมีความแม่นยำร้อยละ 99 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลได้มาก</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ (22ก.ค.60)	<p>ใช้แท็บเล็ตขณะชาร์จถูกไฟช็อตเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายสุกกันยา พรหมมะไซ อายุ 22 ปี สัญชาติลาว เสียชีวิตภายในห้องพักคนงาน บริษัท ก.ก่อสร้าง (พลับพลา) ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รพ.พระปกเกล้าตรวจสภาพศพ พบ สายหูฟังที่เสียบจากแท็บเล็ตยี่ห้อหนึ่ง วางอยู่ข้างหมอน มีรอยดำลักษณะคล้ายรอยถูกไฟฟ้ช็อตที่บริเวณหน้าอก เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจากการ การนอนเล่นแท็บเล็ตขณะชาร์จไฟฟ้ ประกอบกับมีการตัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ของโทรศัพท์</p>
กรุงเทพธุรกิจ (22ก.ค.60)	<p>โรคไขเลือดออกในเวียดนาม</p> <p>-เสนอข่าว นายเหวียน ถันห์ ลอง รมช.สาธารณสุขเวียดนาม แถลงว่า ปีนี้ไข้เลือดออกกระบาดเร็วผิดปกติ เริ่มระบาดตั้งแต่พ.ค. จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยป่วย 57,492 คน เสียชีวิต 15 คน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยวันละ 200 คน สูงกว่าปีก่อนถึง 4 เท่า ในนครโฮจิมินห์ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 9% ขณะที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 88%</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา (24 ก.ค.60)	<p>คลื่นความร้อนในญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อน พบประชาชนญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 1 ,800 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยโรคลมแดด โดยในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 36 องศาเซลเซียส ด้านกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ และใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch